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เอกสารแนบ ๑ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล และสอดคล้องกับสากล 

เหมาะสมแล้ว 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

- 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  ควรค านึงถึงความทันสมัย 
สอดคล้องกับสากล รวมถึงประชาชนต้องได้ประโยชน์  และ 
การบริหารจัดการคลื่นความถี่ต้องพิจารณาให้รอบด้านและ 
มีความยุติธรรม 

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
              และอนุรักษ์พลังงาน 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 

การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน รวมถึงความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสากล รวมถึงประชาชน
ต้องได้ประโยชน์ และค านึงถึงความเหมาะสมใน
การใช้คลื่นความถ่ีอยู่แล้ว 

ไม่เพียงพอ เพราะแม้ว่าจะได้พ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมเติม แต่เมื่อใช้ในพ้ืนที่
หนาแน่น ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเกิด
ภาวะคลื่นแทรก เช่น ความถี่จากกิจการโทรศัพท์ เข้าแทรกเครื่อง
วิทยุประเภทไมค์ไร้สาย ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เสียงและ
การจัดงาน โดยเฉพาะล าโพง แม้ว่าจะแก้ไขเฉพาะหน้า  โดยการ

ชื่อ นายจั๊ด 
หน่วยงาน ผู้ให้บริการระบบเสียงกลางแจ้ง 
              และอีเวนต์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

เปลี่ยนความถี่ไมค์ แต่เป็นแค่ปลายเหตุเท่านั้น เพราะความพร้อมใช้
งานต่างไปตามพ้ืนที่ 

ควรค านึงถึงผลกระทบจากการจัดสรรคลื่นที่มีต่อโครงข่ายที่ใช้ 
ในการแพร่ภาพแพร่เสียงของกิจการโทรทัศน์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
และสนับสนุนการใช้โครงข่ายเพ่ือการเข้าถึงและการรับชมโทรทัศน์ 
ของประชาชนทั่ว ไป ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ก่อนที่จะปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ตามแผนที่ก าหนด 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง  
 
 

การจัดหาความถี่ที่เหมาะสม ควรท าตามที่ ITU ก าหนดในแต่ละ
ภูมิภาค เช่น ประเทศเราอยู่ในภูมิภาคที่ 3 ควรใช้ความถี่ตามประเทศ
อ่ืน  ๆ  ใช้  โ ดย เฉพาะ  ญี่ ปุ่ น  ไม่ ค ว ร เ อาคว ามถี่ ใ นกิ จกา ร 
ที่สงวนไว้ เช่น กิจการวิทยุสมัครเล่น น าไปให้อีกกิจการที่ใช้หารายได้   

ชื่อ นายธนันท์ รังสีพรหม 
หน่วยงาน กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นผู้สนใจใน     
              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม     
              ประเทศไทย 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน กสทช. ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

1.1)  กลยุทธ์ที่ 1  ระบุความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยให้เหมาะสมกับแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต 

บริษัท ฯ เห็นด้วยกับร่างข้อเสนอในกลยุทธ์ที่ 1 เนื่องจากได้ค านึงถึง
ความต้องการการใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

1.2)  กลยุทธ์ที่ 2  ผลักดันการด าเนินการน าคลื่นความถี่มาใช้งานโดยค านึงถึงความต้องการในแต่ละกิจการ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ 1  ข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในแต่ละกิจการ 

การปรับปรุงกลยุทธ์ ข้อ 2) ผลักดันการด าเนินการน าคลื่นความถี่ 
มาใช้ งาน โดยค านึ งถึ งความต้องการในแต่ละกิจการ และ 
การปรับปรุงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ข้อ 1) ข้อมูลความต้องการใช้
คลื่ นความถี่ ส าหรับประเทศไทยในแต่ละกิจการ  ในส่ วนนี้   
ส านักงาน กสทช. ต้องมีความชัดเจนในการก าหนดความถี่ที่ใช้ใน
กิจการแต่ละประเภท เนื่องจากในอนาคตจะมีการผสมผสาน 
ของเทคโนโลยีในกิจการแต่ละประเภทมากขึ้น เช่น ในเรื่องของ 
Non - Terrestrial Network ซึ่งยังไม่ได้มีการก าหนดนิยามหรือ
ขอบเขตที่ชัดเจน ท าให้แยกได้ยากว่าความต้องการความถี่เป็นของ
กิจการประเภทใด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้งานความถี่ได้ 

หน่วยงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด                
              (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./344     
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 

 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านั กงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจุบันส านักงาน 
กสทช .  อยู่ ร ะหว่ า งการศึ กษ า เ รื่ อ ง  Non-
Terrestrial Network (NTN) เ พ่ื อ ก า ห น ด
แนวทางก ากับดูแลกิจการที่เก่ียวข้อง  

ร่างกลยุทธ์ที่  2 ที่กล่าวถึงการผลักดันการน าคลื่นความถี่มาใช้   
โดยค านึงถึงความต้องการในแต่ละกิจการ สิ่งเพ่ิมมาคือ “ในแต่ละ
กิจการ” แสดงให้ถึ งความส าคัญของความต้องการของผู้ ใ ช้ 
คลื่นความถี่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ กสทช. ยังจัดให้มี 
คลื่นความถี่เพ่ือการใช้งานต่อไป ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ไร้สาย ท าให้เกิดการใช้งานในลักษณะที่หลากหลาย หน่วยงานก ากับ
ดูแลต้องสนับสนุนให้ผู้ใช้คลื่นความถี่มีโอกาสมากที่สุดในการใช้คลื่น
ความถี ่เพ่ือท าให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและการพัฒนานวัตกรรม 
 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

1.3)  ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ 1  ข้อมูลความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับประเทศไทยในแต่ละกิจการ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ 2  ความส าเร็จตามแนวทางส าหรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ แนวทางในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่  

และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 

บริษัท ฯ ค่อนข้างเห็นด้วยกับการพิจารณาข้อมูลการใช้คลื่นความถี่
ในแต่ละกิจการและมีแนวทางส าหรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีควรบอก
ถึงข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาถึงความต้องการในย่านความถี่ที่
หลากหลายและข้อมูลเฉพาะโดยผู้ใช้งานในปัจจุบันและผู้ใช้งานใหม่
ที่มีศักยภาพ 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 - 

1.4)  ตัวช้ีวัดที่ 1  ทบทวนแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในอนาคต 

การปรับปรุงตัวชี้วัด ดังนี้ 
“ทบทวนแนวโน้มการใช้คลื่นความถี่ในอนาคตให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับการใช้คลื่นความถี่ในระดับสากล” 
โดยอยากให้มีมุมมองในเรื่องของความทันสมัยและสอดคล้อง 
กับสากล 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่า และประเทศไทยจ าเป็นต้อง
พิจารณาบริบทภายในประเทศเป็นส าคัญ อย่างไร
ก็ตามการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมเท่าทันกับ
สภาพปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต และสอดคล้อง
กั บ ส า ก ล ด้ ว ย อยู่ แ ล้ ว ต าม ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ควรปรับแก้ตัวชี้วัด เนื่องจากมีการเจาะจงในรายละเอียดลึกเกินไป 
แผนแม่บทควรจะเปิดกว้าง โดยเสนอแก้ ดังนี้ 
“ทบทวนแนวโน้มคลื่นความถี่ในอนาคตให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การใช้คลื่นความถี่ในระดับสากล” 
 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ควรปรับแก้ตัวชี้วัด ดังนี้ 
“ทบทวนแนวโน้มคลื่นความถี่ในอนาคตให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การใช้คลื่นความถี่ในระดับสากล” 

หน่วยงาน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์    
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

1.5)  ตัวช้ีวัดที่ 2  มีแผนและกรอบระยะเวลาในการน าคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลมาใช้งานในลักษณะโครงข่ายให้บริการประชาชนทั่วไป 
(Public Network) และโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) และหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

1. การปรับปรุงตัวชี้วัด ดังนี้ “มีแผนและกรอบระยะเวลาในการน า
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมมาใช้งาน เคลื่อนที่สากลมา
ใช้งานในลักษณะโครงข่ายให้บริการประชาชนทั่วไป (Pu bl ic 
Network) และโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) และ
หลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง” 
 
2. การก าหนดกิจการแบบเฉพาะเจาะจงมีข้อจ ากัดเกินไป 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรปรับปรุงเป็น “มีแผน กรอบระยะเวลา 
และหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องส าหรับ
รองรับการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง ใน
ลักษณะโครงข่ายให้บริการประชาชนทั่วไป 
(Public Network) และโครงข่ายเฉพาะองค์กร 
( Private Network)”  เ พ่ื อ ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ
นโยบายของ กสทช. เกี่ยวกับการใช้งานคลื่น
ความถีส่ าหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง 
 
 
 
 
 
 

ควรปรับแก้ตัวชี้วัด เนื่องจากมีการเจาะจงในรายละเอียดลึกเกินไป  
แผนแม่บทควรจะเปิดกว้าง โดยเสนอแก้ ดังนี้ 
“มีแผนและกรอบระยะเวลาในการน าคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมมาใช้งาน เคลื่อนที่สากลมาใช้งานในลักษณะโครงข่าย
ให้บริการประชาชนทั่วไป (Public Network) และโครงข่าย
เฉพาะองค์กร (Private Network) และหลักเกณฑ์การใช้งานที่
เกี่ยวข้อง” 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ควรปรับแก้ตัวชี้วัด  
โดยเขียนตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกกิจการโทรคมนาคม 

หน่วยงาน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์    
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรเขียนตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกกิจการโทรคมนาคม อาจเขียน 
ในเชิงให้ประโยชน์แก่ประชาชนและทุกองค์กร โดยไม่ต้องระบุ
เทคโนโลยี เพื่อให้มีความเปิดกว้างและหลากหลาย 
 
2. เห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 2 ดังนี้ 
“มีแผนและกรอบระยะเวลาในการน าคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลมาใช้งานในลักษณะโครงข่ายให้บริการ
ประชาชนทั่วไป (Public Network) และโครงข่ายเฉพาะองค์กร 
(Private Network) และหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง” 
 

หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

อ้างอิงตามร่างยุทธศาสตร์ที่  1 หรือตามข้อ 8.1 ของ (ร่าง )  
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  ส าหรับปี  2567 - 2568  
(ร่างแผนแม่บท ฯ) ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดหาคลื่นความถี่ให้
เพียงพอต่อความต้องการ ทันกาล และสอดคล้องกับสากล โดยมี
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้มีคลื่นความถี่เพียงพอและ 
ทันต่อความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับทุกกิจการ ซึ่งมีกลยุทธ์และ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สอดรับกัน อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ เห็นว่าตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีเพียงตัวชี้วัดที่สะท้อน

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
กิจการ IMT และกิจการโทรทัศน์และการสื่อสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กิจการโทรทัศน์เท่านั้น  
 
บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดข้อ 2 เป็น “สัดส่วนความส าเร็จ
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่กิจการต่างๆ ตามข้อมูลความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ที่ได้ตาม 8.1.3 1)” อย่างไรก็ดี หาก กสทช. 
เห็นว่ายังคงต้องการระบุการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับ IMT เป็นการ
เฉพาะบริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดข้อ 2) เป็น “มีแผนและ
กรอบระยะเวลาในการน าคลื่นความถี่มาใช้ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลตามแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงตัวชี้วัดข้อ 2) นั้น บริษัทฯ เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่ต้อง
ระบุว่า การใช้งานโครงข่ายในลักษณะให้บริการประชาชนทั่วไป 
(Public Network) หรือ โครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) 
เนื่องจากการให้บริการโทรคมนาคมในอนาคตจะมีได้หลากหลาย
รูปแบบ โดย บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับ ข้อ 2) ดังนี้  
“2) มีแผนและกรอบระยะเวลาในการน าคลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล มาใช้ในการให้บริการรวมถึงมี
การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง” 
 

หน่วยงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส    
              เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ช่องทาง หนังสือเลขที ่AWN.BR 273/2567 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 
  
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

บริษัท ฯ เห็นด้วยกับร่างข้อเสนอที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัท ฯ สนับสนุน
ข้อเสนอเรื่ องความต้องการคลื่ นความถี่ ที่ เจาะจงการใช้ งาน 
ทั้งลักษณะโครงข่ายให้บริการประชาชนทั่วไป (Public Network)  
แบบวงกว้ าง และโครงข่ ายเฉพาะองค์ กร (Private Network)  
แบบเฉพาะพ้ืนที่  โดยเฉพาะเทคโนโลยี  5G ซึ่ งการปรับปรุงนี้มี 
ความเหมาะสมทั้งสองลักษณะโครงข่าย และการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูล 
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน การใช้งานในลักษณะโครงข่ายเฉพาะ
องค์กรรองรับลักษณะการใช้ งานที่ ส าคัญของเทคโนโลยี  5G  
เช่น แอปพลิเคชันที่ต้องการความจุข้อมูลความเร็วสูง  (capacity-
intensive applications) ในการใช้งานภาคอุตสาหกรรม  บริษัท ฯ มี
เทคโนโลยีรองรับการใช้งานโครงข่ายเฉพาะองค์กรทั่วโลก 
 
การใช้งานของเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมเป็นตลาดที่ส าคัญ 
ความต้องการของ Private LTE และ 5G ที่เพ่ิมขึ้น การใช้งานเครือข่าย
ถูกผลักดันจากความต้องการข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกิจ
สมัยใหม่และหน่วยงานภาครัฐ  ทุกองค์กรก าลั งพัฒนาระบบ 
การเชื่อมต่อที่มีข้อมูลจ านวนมากและการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
การเพ่ิมของประสิทธิภาพหรือการให้บริการรูปแบบใหม่กับผู้รับบริการ   

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

1.6) ตัวช้ีวัดที่ 3  มีผลการศึกษาทบทวนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์และการสื่อสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. การปรับปรุงตัวชี้วัด ดังนี้ “มีผลการศึกษาทบทวนแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์และการสื่อสารอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและมีแผนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน” 
2. อยากให้มีการเพ่ิมข้อความว่า มีแผนและกรอบเวลาที่ชัดเจน  
ในตัวชี้วัดด้วย 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 
 
 

เห็นควรปรับปรุงเป็น “มีแผน กรอบระยะเวลา 
และหลักเกณฑ์การใช้งานซึ่ ง เป็นผลจาก
การศึ กษาทบทวนแนวทาง ในการจั ดสรร
ทรัพยากรคลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการอ่ืน ๆ” เพ่ือให้มีแผน กรอบระยะเวลา และ
หลักเกณฑ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการอ่ืน
ที่ไม่ใช่กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

เหมาะสมแล้ว 
 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 - 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
คลื่นความถี่ควรให้เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับประชาชน ค านึงถึง
กิจการรายย่อย และควรลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงคลื่นความถี่ 
เพ่ือภาคประชาชนให้เข้าถึงได้และค่าตอบแทนคลื่นความถี่ประชาชน
สามารถจับต้องได้ 

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
              และอนุรักษ์พลังงาน 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 

การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีได้
ค านึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประชาชน 
และกิจการรายย่อย รวมถึงได้พิจารณาข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงคลื่นความถี่เพ่ือภาคประชาชนแล้ว 

1. คิดว่าความถี่ช่วงใดมีค่าความต้องการใช้สูงมากอาจลดหรือแบ่งทอน
จากการให้สัมปทานแบบระยะยาวมาเป็นการประมูลแบบระยะสั้นแทน
หากท าได้ครับอาจใช้ระบบออนไลน์เพ่ือความสะดวกว่องไวผู้เสนอรู้ผล
อย่างรวดเร็วเหมือนตลาดหุ้นออนไลน์เป็นต้นครับ 
 
 2. อยากให้ประชาชนธรรมดาสามารถขอใช้ความถี่เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยของตนเอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถผู้สนใจ 
ในด้านนี้  ได้ เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี่ ใหม่  ๆ ที่จะส่งเสริม 
ความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ด้วย  
แต่อาจมีเงื่อนไขเพ่ือความปลอดภัย เช่น แจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
เปิดให้ใช้เป็นระยะสั้นต้องคอยต่ออายุหากใช้ยาว จ ากัดพ้ืนที่เช่นต้อง
ห่างโรงพยาบาล สถานที่ราชการ สนามบิน เจ้าหน้าที่ต้องสามารถ
ติดต่อและสุ่มเข้าไปตรวจได้ตลอดเวลา อาจมีการคอยแจ้งล่วงหน้า 
วันเวลาไหนความถี่ใดจะมีการใช้น้อยประชาชนสามารถติดต่อขอเช่าซื้อ
ราคาถูกช่วงความถี่นั้นระยะสั้น เจ้าหน้าที่ก็เปิดอนุญาติให้ ใช้ ได้ 
อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการออนไลน์ เป็นต้น 

ชื่อ นายธนัญชัย ฉิมมาแก้ว 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยที่ เหมาะสม 
ผลกระทบและความต้องการที่ ชัดเจนของ
ประช าชน ในการ ใ ช้ ค ลื่ น ค ว ามถี่  ร ว มถึ ง 
การพัฒนาระบบออนไลน์ในอนาคตด้วย 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
อยากให้ กสทช . ให้ความส าคัญในทุกมิติในเรื่องของการบริหาร 
คลื่นความถี่ ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้คลื่นความถี่อย่างเดียว 

หน่วยงาน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์    
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ รวมถึงเชิงอรรถ
ประเทศไทยตามตารางก าหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติ มีแนวทางและนโยบายการใช้คลื่นความถ่ี
ครอบคลุมทุกกิจการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามใน 
การจัดท ายุทธศาสตร์ ต้องค านึงถึงคลื่นความถ่ีที่มี
ความต้ องการใช้ งาน สามารถรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดยน ามาจัดท าเป็น 
กลยุทธ์ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถจัดสรรคลื่น
ความถี่ได้อย่างเหมาะสม และทันกาล กสทช . 
ขอรับข้อเสนอมาพิจารณาประกอบการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฯ ควรพิจารณาทุกกิจการเพ่ือให้
ครอบคลุมความต้องการทุกด้านของประชาชน 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

ใช้ความถี่สิ้นเปลืองอย่างทีวีดิจิทัล เพราะในบางประเทศ เช่น 
ออสเตรเลีย (อยู่ในเขตความถี่โทรคมนาคมตาม ITU เขตเดียวกัน 
กับไทย) อนุญาตให้ใช้วิทยุประเภทไมค์ร่วมกับทีวีดิจิทัล รวมไปถึง
วิทยุดิจิทัล นอกจากนี้  ยังมีระบบผ่านเว็บให้ผู้ ใช้ไมค์ สามารถ
ตรวจสอบความถี่ ที่อนุญาตให้ใช้งานตามพ้ืนที่ (ในรูปแบบใกล้เคียง
กับการตรวจสอบความถี่และเสาส่งทีวีดิจิทัลภาคพ้ืนดิน ตามที่มี 
แอปพลิเคชันออกมาให้ใช้งาน) 

ชื่อ นายจั๊ด 
หน่วยงาน ผู้ให้บริการระบบเสียงกลางแจ้ง 
              และอีเวนต์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 

ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการศึกษาความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรทัศน์  
โดยศึกษาฉากทัศน์ของอุตสาหกรรมการแพร่ภาพ
ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ภ า ย ใ ต้ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เปลี่ ยนแปลงไปและอนาคตที่ จะเกิดขึ้น ใน
ประเทศไทย เ พ่ือให้ ได้แนวนโยบายในการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรใน
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและการสื่อสาร 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการศึกษาอาจส่งผล
ให้เกิดการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ส าหรับทีวี
ดิจิตอลในอนาคตได้              



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 

 

 14 / 65 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ควรค านึงถึงผลกระทบจากการจัดสรรคลื่นที่มีต่อโครงข่ายที่ใช้ใน 
การแพร่ภาพและเสียงของกิจการโทรทัศน์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  
และสนับสนุนการใช้โครงข่ายเพ่ือการเข้าถึงและการรับชมโทรทัศน์
ของประชาชนทั่ว ไป ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ก่อนที่จะปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ตามแผนที่ก าหนด 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 
 

ส านั ก งาน  กสทช .  อยู่ ร ะหว่ า งการศึ กษา 
ความต้องการใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ โดยศึกษาฉากทัศน์ของอุตสหากรรม
กิ จ ก า ร แ พ ร่ ภ า พ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ภ า ย ใ ต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นในประเทศไทย เพ่ือให้ได้แนวนโยบาย 
ในการส่ ง เสริมและก ากับดู แลการจั ดสรร
ทรัพยากรในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงและ
การสื่อสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รับข้อคิดเห็น
ไว้ เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา
ด าเนินการของส านักงาน กสทช. ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง 

อ้างอิงตามร่างยุทธศาสตร์ที่ 2 หรือตามข้อ 8.2 ของร่างแผนแม่บทฯ 
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง บริษัทฯ เห็นว่า
เพ่ือให้สะท้อนเจตนารมณ์การบริหารคลื่นความถี่และการน าคลื่น
ความถี่ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอปรับปรุงเพ่ิมตัวชี้วัดข้อ 
4) เป็น “ทบทวน และ/หรือ ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้งาน
คลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” 
 
 

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

เห็นควรคงถ้อยค าไว้ตามเดิม อย่างไรก็ตาม 
รับความเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาของส านักงาน กสทช. ในการจัดท า
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และแผนความถี่วิทยุที่เก่ียวข้องต่อไป 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

2.1)  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  บริหารจัดการคลื่นความถี่โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และค านึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด 
 เพื่อประชาชน ความม่ันคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

การปรับปรุงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
“บริหารจัดการคลื่นความถี่ โดยค านึงถึงการเข้าถึงคลื่นของภาค
ประชาชนมากขึ้น  โดยเฉพาะและมุ่งเน้นการใช้คลื่นความถี่   
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และค านึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด 
เ พ่ือประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” 
 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรปรับปรุงเป้าประสงค์เป็น “บริหารคลื่น
ความถี่ โ ดย เฉพาะการใช้คลื่ นความถี่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ  คุ้ มค่ า  และค านึ งถึ งกา ร ใช้
ประโยชน์สูงสุดเพ่ือประชาชน ความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ” 
เพ่ือให้ข้อความในยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด เป็น
แนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงคลื่น
ความถี่ของภาคประชาชนได้สะท้อนอยู่แล้วใน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์
สูงสุดเพ่ือประชาชน 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ควรพิจารณาค าพูดว่าครอบคลุมถึงสิ่งที่
ประชาชนจะได้รับอย่างสูงสุดหรือยัง 

หน่วยงาน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรปรับปรุงเป้าประสงค์เป็น “บริหารคลื่น
ความถี่ โ ดย เฉพาะการใช้คลื่ นความถี่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ  คุ้ มค่ า  และค านึ งถึ งกา ร ใช้
ประโยชน์สูงสุดเพ่ือประชาชน ความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชน์สาธารณะตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ” 
เพ่ือให้ข้อความในยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด เป็น
แนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของ
เป้าประสงค์ครอบคลุมถึงสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ
อย่างสูงสุดแล้ว 

2.2) กลยุทธ์ที่ 1  ผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

การปรับปรุงกลยุทธ์ โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงสูงสุดเพ่ือประชาชนด้วย ดังนี้ 
“ผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคลื่นความถี่ เ พ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการให้บริการอินเตอร์เน็ทในพื้นที่
ห่างไกลอย่างทั่วถึงสูงสุดเพื่อประชาชน” 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

 

 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2566) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มียุทธศาสตร์ 
ที่มีเป้าหมายในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือสนับสนุนบริการทางการศึกษาและการแพทย์ 
ที่ขาดแคลน รวมถึงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
เพ่ือประโยชน์สาธารณะแล้ว แผน ฯ ดังกล่าวมี
เป้าหมายให้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานไม่



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ควรปรับปรุงเป็น “ผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคลื่นความถี่เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงส าหรับ
ประชาชน” 
 

หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

น้อยกว่าร้อยละ 98 ของหมู่บ้านทั้งประเทศ และ 
กสทช. ได้ก าหนดงบประมาณในการด าเนินการ
เป็นจ านวน 16 ,786 ล้ านบาท มีระยะเวลา
ด าเนินการ 3 ปี ซึ่งผลการด าเนินการ จะท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดคลื่น
ความถี่เป็นการเฉพาะ 
 
 
 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการน าคลื่นความถี่ไปใช้
ส าหรับโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศ เช่น สาธารณูปโภค 
และคมนาคม ซึ่งมีตัวอย่างการใช้งานในต่างประเทศ  

หน่วยงาน บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด  
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากคลื่น
ความถี่ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ก าหนดไว้ตาม
ยุทธศาสตร์ที่  2 ตัวชี้ วัดที่  1 มีการจัดเตรียม 
คลื่นความถี่ส าหรับรองรับการสื่อสารเคลื่อนที่
ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 615 MHz แล้ว รวมถึง
คลื่ นความถี่ที่ ใช้ส าหรับระบบคมนาคมและ 
ขนส่ งทางราง  ได้ ก าหนดไว้ ตามเชิ งอรรถ 
ประเทศไทย T-Railway ของ (ร่าง) ตารางก าหนด
คลื่นความถี่แห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ควรพิจารณากลยุทธ์ที่ 1 ว่าเหมาะสมหรือไม่หากมีแผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ฯ แล้วแต่ไม่ได้ก าหนดประเด็น
ดังกล่าวไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฯ  
 

หน่วยงาน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากเรื่องการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ฯ 
กสทช. มีประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ฉบับที่  4 (พ .ศ . 2566) และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติมไว้อยู่แล้ว โดยมีเนื้อหารวมถึงงบประมาณ
ในการด าเนินการ จึงอาจก่อให้เกิดความซ้ าซ้อน 
หากน ามาก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี ่

บริษัท ฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ผลักดันเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 

2.3) กลยุทธ์ที่ 2  ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ 

กลยุทธ์คงเดิม 
ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพ่ือรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
           หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ไม่ควรน า เรื่ องการศึกษาคลื่ นความถี่  Unlicensed ออกจาก 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และควรจะมีการศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สอดคล้องกับสากล 

หน่วยงาน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์    
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากได้บรรลุผล
ตามกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วเพราะมีการเพ่ิมการเข้าใช้
ประโยชน์จากคลื่นความถี่ โดยการอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่เป็นการทั่วไป ในย่าน 5.925 - 6.425 
GHz แล้ว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้
มีการใช้งานเป็นการทั่วไป ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กสทช. 
ยั งคงด าเนินการศึกษาเกี่ ยวกับ Unlicensed 
spectrum ต่อไปตามความเหมาะสม 

ไม่ควรตัดกลยุทธ์ “เพ่ิมการเข้าใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ทั้งการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการทั่วไป (Unlicensed spectrum) และ
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Shared spectrum) รวมถึงการ
อนุญาตให้ ใช้ประโยชน์ จากคลื่ นความถี่ เ พ่ื อการวิ จั ย พัฒนา  
และทดสอบนวัตกรรม” ออก เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่เป็นการทั่วไป 
(Unlicensed spectrum) เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไม่ เป็น 
ภาระต่อประชาชน 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

ควรปรับปรุงกลยุทธ์ข้อที่ 2 เป็น “ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้
คลื่นความถี่เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ” 
 

หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรปรับปรุงกลยุทธ์ข้อที่ 2 เป็น “ทบทวน
กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่” เพ่ือให้เนื้อหามี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ควรขยายความค าว่า "เทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ" 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
หน่วยงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด                
              (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./344     
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

อ้างอิงตามร่างยุทธศาสตร์ที่ 2 หรือตามข้อ 8.2 ของร่างแผนแม่บทฯ 
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง บริษัทฯ เห็นว่า
เพ่ือให้สะท้อนเจตนารมณ์การบริหารคลื่นความถี่และการน าคลื่น
ความถี่ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอปรับปรุงกลยุทธ์ข้อ 2) 
เป็น “ทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพื่อการบริหาร
และใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือ เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ”  
 
 
 

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

เห็นด้วยกับกลยุทธ์ที่ 2 ว่าด้วยการทบทวนกฏระเบียบเกี่ยวกับการใช้
คลื่นความถี่ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้คลื่นความถี่อย่างมาก 
 

หน่วยงาน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม 

 

บริษัท ฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ทบทวนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่มี
ลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอการทบทวนกฎระเบียบ
การใช้คลื่นความถี่ที่เป็นแนวทางรองรับอนาคตเพราะเทคโนโลยี 
ไร้สายและการใช้คลื่ นความถี่มีการพัฒนาไปอย่างต่อ เนื่ อง 
 
 
 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

2.4) กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้สะท้อนมูลค่าและครอบคลุมความต้องการใช้คลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม 

การปรับปรุงกลยุทธ์ ดังนี้ 
“ปรับปรุงค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ให้สะท้อนมูลค่าและ
ครอบคลุมความต้องการใช้คลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม และไม่เป็น
ภาระเกินควรกับผู้ได้รับใบอนุญาตและประชาชน” 
 
 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจาก กสทช. 
ได้มีการจัดท าหลักเกณฑ์การปรับปรุงค่าตอบแทน
การใช้คลื่นความถี่ ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่แล้ว  
แต่ยั งไม่แล้ ว เสร็จ โดยมีการเสนอให้แก้ ไข
พระร าชบัญญั ติ วิ ทยุ คมนาคม  พ .ศ . 2498  
ในประเด็นค่ าตอบแทนการใช้คลื่ นความถี่ 
ให้ครอบคลุมผู้ ใช้ คลื่ นความถี่ ทุ กภาคส่ วน 
นอกจากนี้ยังได้จัดท าสูตรค านวณค่าธรรมเนียม
การใช้คลื่นความถ่ี เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งาน
คลื่นความถี่ในรูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับต้นทุน
ในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 ควรค านึงถึงภาระที่ไม่เกินสมควรต่อผู้ใช้คลื่นความถ่ีด้วย หน่วยงาน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

2.5) ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ 1  ตัดออกเนื่องจากด าเนินการแล้วเสร็จ 

ควรเพ่ิมปัจจัยแห่งความส าเร็จ “ก าหนดมาตรการที่เอ้ือประโยชน์ 
ให้มีคลื่นความถี่ส าหรับการใช้งานเป็นการทั่วไปโดยใช้งาน 
คลื่นความถี่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” เพ่ือสะท้อนกลยุทธ์
เกี่ยวกับ Unlicensed spectrum ที่เสนอให้ไมตั่ดออก 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม  เนื่องจากได้
บรรลุผลตามกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วเพราะมีการ
เพ่ิมการเข้าใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ โดยการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการทั่วไป ในย่าน 
5.925 - 6.425 GHz แล้ว ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่อง



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

วิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการ
ทั่วไป ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 แต่
อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กสทช. ยังคงด าเนิน
การศึ กษา เกี่ ย วกั บ  Unlicensed spectrum 
ต่อไปตามความเหมาะสม 

2.6) ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ 2  การมีแผนหรือมาตรการในการใช้คลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ชัดเจนโดยใช้นวัตกรรม 
 และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน 

การปรับปรุงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
“การมีแผนหรือมาตรการในการใช้คลื่นความถี่ เ พ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการให้บริการอินเตอร์เน็ทในพื้นที่
ห่างไกลอย่างทั่วถึงสูงสุดเพื่อประชาชนที่ชัดเจนโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน” 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากไม่ม ี
การปรับปรุงกลยุทธ์ที่ 1 “ผลักดันให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคลื่นความถี่ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง เพราะมี
แนวทางการด าเนินการอยู่แล้วตามแผนการจัดให้
มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม 

บริษัท ฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอการมีแผนและมาตรการเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
บริษัทเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
รวมถึงการสื่อสารไร้สาย ยานยนต์ Internet of Things (IoT) และ 
เทคโนโลยี XR/VR บริษัท ฯ ให้ความสนับสนุน กสทช. ในการมี
แผนการใช้คลื่นความถี่ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษกิจดิจิทัล 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

2.7) ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ที่ 3  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รบัการปรับปรุงแกไ้ขให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สามารถบริหารคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงปัจจัยแห่งความส าเร็จเป็น “กฎระเบียบที่เก่ียวข้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถ
บริหารคลื่นความถี่และใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

เห็นควรปรับปรุงเป็น “กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ ไขให้สอดรับกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถบริหารคลื่ นความถี่
โดยเฉพาะการใช้งานคลื่นความถี่ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ” เพ่ือให้เนื้อหามีความเหมาะสม
ยิ่ งขึ้นและเพ่ือให้ข้อความในยุทธศาสตร์ที่  2 
ทั้งหมด เป็นแนวทางเดียวกัน 

2.8) ตัวช้ีวัดที่ 1 มีการจัดเตรียมคลื่นความถี่ส าหรับรองรับการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า [577 - 651 MHz] ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล      
  การเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการของประเทศไทย 

การปรับปรุงตัวชี้วัด ดังนี้ 
“มีการจัดเตรียมคลื่นความถี่ส าหรับรองรับการสื่อสารเคลื่อนที่
ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า [577 - 651 MHz] ในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการ
ของประเทศไทย เพื่อรองรับเทคโนโลยี  5G Advance WiFi 
อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในอนาคต” 
 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

 

 

เนื่องจาก ปริมาณคลื่นความถี่ [577 - 651 MHz] 
เป็นความถี่ที่ ได้มีศึกษามาเพ่ือสะท้อนความ
ต้องการการใช้คลื่ นความถี่ ส าหรั บกิ จการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ในประเทศไทย 
ส านักงาน กสทช. มีการศึกษาการใช้คลื่นความถี่
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตผ่าน
ดาวเทียม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 "ทบทวนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่เพ่ือการบริหารและใช้
งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับเทคโนโลยีใหม่" มีความหมายครอบคลุม



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

เทคโนโลยี 5G Advance Wi-Fi และอินเตอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียมแล้ว จึงพิจารณาเห็นควรไมป่รับปรุง
ตัวชี้วัดตามที่เสนอ 
อย่างไรก็ตามเห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดข้อที่ 1 เป็น 
“มีการจัดเตรียมคลื่นความถี่ส าหรับรองรับการ
สื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง โดยมีปริมาณคลื่น
ความถี่ไม่น้อยกว่า 615 MHz ในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนว่าคลื่นความถี่ 615 MHz เป็น
ปริมาณคลื่นความถี่ ไม่ใช่ย่านความถี่และสะท้อน
ถึงความต้องการใช้คลื่นความถ่ีของประเทศไทย ที่
ส านักงาน กสทช. ได้ท าการศึกษาแล้ว  

ควรปรับปรุงตัวชี้วัดข้อที่ 1 โดยการขยายความว่าคลื่นความถี่   
577 - 651 MHz มีที่มาจากการรองรับความถี่ที่ก าลังจะหมดอายุ  
ท าให้คลื่นความถี่มีจ านวนลดลง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรองรับ
คลื่นความถี่ที่มีการศึกษามาใช้งานส าหรับการสื่อสารเคลื่อนที่
ความเร็วสูง เนื่องจากค าพูดเดิมอาจท าให้ผู้ อ่านไม่ทราบที่มา 
ของคลื่นความถี่ 577 - 651 MHz 
 
 

หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

ส านักงาน กสทช. ได้มีการศึกษาการประมาณการ
อุปสงค์ของคลื่นความถี่ (Spectrum demand) 
ส าหรับกิจการ IMT ในประเทศไทย โดยประเมิน
จากอัตราการรับส่งข้อมูล (Mbps) ของผู้ใช้งานจริง
ในประเทศไทยและน ามาวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์
ปริมาณการใช้คลื่ นความถี่  (Bandwidth) ใน
อนาคต ซึ่งสรุปได้ว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีความ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

การปรับปรุงตัวชี้วัด บริษัทฯ ขอเสนอให้อธิบายเพ่ิมเติมถึงที่มา 
ของ [571 - 651 MHz] ที่ กสทช. ระบุว่าเป็นคลื่นความถี่ที่ควรมี 
การจัดเตรียมส าหรับรองรับการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสู ง  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเติบโตของเศรษฐกิจ
และความต้องการของประเทศไทย 

หน่วยงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  
              เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ช่องทาง หนังสือเลขที ่AWN.BR 273/2567 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 
 

ต้องการปริมาณการใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 615 MHz 
(มีช่วงความเชื่อมั่นอยู่ที่ 577-651 MHz) 
เห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดข้อที่  1 เป็น “มีการ
จัดเตรียมคลื่นความถี่ส าหรับรองรับการสื่อสาร
เคลื่อนที่ความเร็วสูง โดยมีปริมาณคลื่นความถี่ไม่
น้อยกว่า 615 MHz ในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนว่าคลื่นความถี่ 615 MHz เป็นปริมาณคลื่น
ความถี่ ไม่ใช่ย่านความถี่และสะท้อนถึงความ
ต้องการใช้คลื่ นความถี่ ของประเทศไทย ที่
ส านักงาน กสทช. ได้ท าการศึกษาแล้ว 

2.9) ตัวช้ีวัดที่ 2  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ 

ไม่ควรตัดตัวชี้วัด “มีการลดข้อจ ากัดในการใช้คลื่นความถี่ เพ่ือเพ่ิม
การใช้งานรูปแบบใหม่ โดยผ่านกลไกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เป็นการทั่วไป การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน และเพ่ือเพ่ิม 
การใช้คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และทดสอบ
นวัตกรรม” ออก เพ่ือตอบสนองปัจจัยแห่งความส าเร็จเกี่ยวกับ 
Unlicensed spectrum ที่เสนอให้เพิ่ม 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากไม่ได้เพ่ิม
ปัจจัยแห่งความส าเร็จเกี่ยวกับ Unlicensed 
spectrum ที่เสนอ แต่เห็นควรปรับปรุงเป็น  
“มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าหรือปรับปรุง
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่  
โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่” เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามกลยุทธ์ที่ 2 และเพ่ือให้ข้อความในยุทธศาสตร์
ที ่2 ทั้งหมด เป็นแนวทางเดียวกัน 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารคลื่นความถี่ 

 
เหมาะสมแล้ว 

 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

- 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

ปัจจุบันประเทศไทยมีเหตุการณ์สัญญาณรบกวนต่อระบบน าทางด้วย
ดาวเทียม ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบช่วยการเดินอากาศที่มีความส าคัญ 
และมีการใช้งานแพร่หลายส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
มีความเห็นว่า (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. …) ควรมีการบรรจุกลยุทธ์
และตัวชี้วัดในด้านการปกป้องการใช้งานคลื่นความถี่ และการแก้ไข
ปัญหาสัญญาณรบกวน เพ่ือสนับสนุนการใช้งานคลื่นความถี่ของ
ประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องการใช้งาน

หน่วยงาน ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง   
              ประเทศไทย 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 

กสทช. มีหน้าที่ตามมาตรา 27 (5) แห่ง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่  และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุ กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ในการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่ งกันและกันทั้ ง ในกิจการประเภท
เดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท  
จึงเป็นความรับผิดชอบของ กสทช . โดยตรงใน
การแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ในทุก



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

คลื่นความถี่ที่น ามาใช้สนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศของ
ประเทศไทยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

กิจการ รวมถึงการให้บริการการเดินอากาศด้วย 
ดังนั้น อาจยังไม่ต้องบรรจุกลยุทธ์และตัวชี้วัดใน
ด้านการปกป้องการใช้งานคลื่นความถี่ลงในแผน
แม่บทฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม จะน าข้อคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 

ควรค านึงถึงผลกระทบจากการจัดสรรคลื่นที่มีต่อโครงข่ายที่ใช้ใน 
การแพร่ภาพแพร่เสียงของกิจการโทรทัศน์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  
และสนับสนุนการใช้โครงข่ายเพ่ือการเข้าถึงและการรับชมโทรทัศน์
ของประชาชนทั่ว ไป ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ก่อนที่จะปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ตามแผนที่ก าหนด 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 
 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้มีตัวชี้วัดที่สะท้อนศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร
คลื่นความถี่ บริษัทฯ เสนอให้เพ่ิมตัวชี้วัดอีก 1 ข้อเป็น  
“ลดระยะเวลาในการด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ และระยะเวลา
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับ
อนุญาตในกิจการต่างๆ” 

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นในการพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่และการออก
ใบอนุญาตต่อไป โดยสะท้อนในยุทธศาสตร์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 2 “กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่และ
ออกใบอนญุาตที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ทางบริษัทสนับสนุนกลยุทธ์ที่ กสทช. เสนอ โดยเฉพาะการพัฒนา
กระบวนการและระบบด้านการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ
ในระดับสากล 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 
 

- 

3.1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ 1  มีการปรับปรุงกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่และออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้ 
“มีการปรับปรุงกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เข้าถึงได้ง่าย 
และออกใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ” 
 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม  เนื่องจากมี 
ความเหมาะสมแล้ว 

3.2) ตัวชีวั้ดที่ 3  มีศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) ที่บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของส านกังาน กสทช. 

การปรับปรุงตัวชี้วัด ดังนี้ 
“มีศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ แห่งชาติ  (National Spectrum 
Monitoring Center) ส าหรับทุกกิจการ ที่บูรณาการข้อมูลการ
ตรวจสอบจากทุกหน่วยงานของส านักงาน กสทช.” 

หน่วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย     
              ในพระบรมราชูปถัมป์ 
ช่องทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน  
            หนังสือเลขที่ สทค. 0206/2567 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากศูนย์
ตรวจสอบคลื่ นความถี่ แห่ งชาติ  (National 
Spectrum Monitoring Center) มีความสามารถ
ในการตรวจสอบคลื่นความถี่ทุกกิจการอยู่แล้ว 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

4. ภาคผนวก ก รายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น 

เหมาะสมแล้ว 
 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

- 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
              และอนุรักษ์พลังงาน 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

ความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ในย่าน UHF SHF หรือ
ย่านความถี่ 430 - 440 MHz 1250 MHz 2400 - 2405 MHz ฯลฯ 
ตามตารางความถี่ ITU ภูมิภาค 3  ทั่วโลก อนุญาตให้ใช้สื่อสาร 
กับดาวเทียมขนาดเล็ก ที่สร้างโดยนักวิทยุสมัครเล่น  หรือนักเรียน 
นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย เป็นความถี่ที่สมควรให้นักวิทยุสมัครเล่น 
ใช้งานส่งสัญญาณ ได้แล้ว ไม่ใช่น าความถี่นี้ไปหารายได้ ในกิจการ
กระจายเสียง ที่ไม่มีที่ใหนในโลกท ากัน 

ชื่อ นายธนันท์ รังสีพรหม 
หน่วยงาน กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นผู้สนใจใน     
              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม     
              ประเทศไทย 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

คลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นสามารถ
ใช้งานได้ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับ
ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2560 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

430-440 MHz 
ใช้ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุ
สมัครเล่นผ่านดาวเทียมเป็นกิจการรอง โดย
ส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ก าหนดให้
ใช้คลื่นความถี่  435-438 MHz ส าหรับการ
ติดต่อสื่ อสารผ่ านดาวเทียมวิทยุ สมัคร เล่น 
(Satellite)  เ ฉพาะด้ านรั บ  (Downlink) จาก
ดาวเทียมมายังสถานีวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น 
1250 MHz (1240-1300 MHz) 
ใช้ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุ
สมัครเล่นผ่านดาวเทียมโดยก าหนดเป็นกิจการรอง 
2400-2405 MHz  
ใช้ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุ
สมัครเล่นผ่านดาวเทียมโดยก าหนดเป็นกิจการ
รอง ตามเงื่อนไขเชิ งอรรถระหว่างประเทศ 
ข้อ 5.282 ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 
  
ทั้งนี้  ผู้ที่จะใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุ
สมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
ต้ อง เข้ า รั บการอบรมและสอบ เ พ่ื อรั บ ใ บ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นด้วย 
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ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

4.1) รายละเอียดคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม กิจการใดกิจการหนึ่ง หรือสองกิจการร่วมกัน  
 ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

ข้อ 1.4 คลื่นความถี่ 824 - 834/869 - 879 เมกะเฮิรตซ์ 

อ้างอิงข้อ 1.4 ในภาคผนวก ก ของร่างแผนแม่บทฯ ที่ปรับปรุง 
ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz เป็น 824-834/869-879 
MHz นั้น บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่าร่างแผนแม่บทฯ มีกรอบเวลา 
ถึงปี พ.ศ. 2568 ในขณะที่คลื่นความถี่ย่าน 824-839/869-884 MHz 
ยังมีการใช้งานเป็น IMT จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ตามใบอนุญาต
ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) การระบุย่านคลื่น
ความถี่ย่านนี้ในภาคผนวก ก ภายใต้หัวข้อคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 
กิจการใดกิจการหนึ่งหรือสองกิจการร่วมกัน ตามกฎหมายว่าด้วย
องค์ กรจั ดสรรคลื่ นความถี่ และก ากับการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ควรมี
รายละเอียดของย่านคลื่นความถี่ที่ชัดเจน และสอดคล้องต่อ 
การใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับการจัดสรร  
อย่างชัดเจนว่าควรเป็นอย่างไรทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน 
การใช้งานคลื่นความถี่รวมถึงความสอดคล้องของระยะเวลาแผน 
ต่าง ๆ ด้วย 
 

หน่วยงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)    
              และบริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ 
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

พิจารณาปรับปรุงภาคผนวก ก เป็น  
“๑.๔ คลื่นความถี่ ๘๒๔ - ๘๓๙/๘๖๙ - ๘๘๔ 
เมกะเฮิรตซ์”เพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนความถ่ี
วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile 
Telecommunications -IMT) ย่านความถ่ี 
๘๒๔-๘๓๙/๘๖๙-๘๘๔ เมกะเฮิรตซ์ 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ข้อ 1.8 คลื่นความถี่ 2300 - 2370 เมกะเฮิรตซ์ 

หัวข้อ 1.8 ย่านความถี่ 2300 MHz ส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะเป็น 
100 MHz ที่น ามาให้บริการ IMT แต่ประเทศไทยเป็น 2300-2370 
MHz อีก 30 MHz จะมีโอกาสที่จะเป็น IMT ด้วยหรือไม่ ถ้ามีโอกาส
เป็น 100 MHz ก็จะดีมากเลย ถ้าไม่มีโอกาสก็เข้าใจได้ว่าเป็นไป
ตามนั้น 
 

หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม คลื่นความถี่ย่าน 
2370-2400 MHz ไม่สามารถน ามาใช้ส าหรับ
กิจการ IMT ได้เนื่องจากมีหน่วยงานความมั่นคง
ใช้งานอยู ่

ข้อ 1.10  คลื่นความถี่ 3.43.3 - 3.7 กิกะเฮิรตซ์ (ดู T-P11) ปรับปรุงตามมติ กสทช. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และผลการประชุม WRC-23 

เห็นด้วย ว่ามีมติ กสทช. ไปแล้ว เป็น IMT หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 
 

- 

ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเรียกคืนความถี่ C-Band เพ่ือน ามา
จัดสรรใหม่นั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับชมของประชาชนผ่าน
โครงข่ายดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่ช่วง 3500 เนื่องจาก การรับชม
หลักนั้นมาจากย่านความถี่ C-Band ซึ่งเป็นย่านความถี่หลักที่ใช้
ส าหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ เพ่ือเข้าถึงการรับชมของ
ประชาชนมากที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นในการปรับปรุงเรียกคืน 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1. กสทช. ไม่มีนโยบายในการเรียกคืนคลื่น
ความถี่  C-Band ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่นั้น ควรค านึงถึงผลกระทบการรับชมของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

2. กสทช. มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz  ซึ่ง
อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอแนวทางและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่ส าหรับคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz โดย
ค านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าวด้วย 

บริษัท ฯ สนับสนุนการปรับปรุงภาคผนวก ก ที่ กสทช. เสนอ 
โดยเฉพาะข้อ 1.10 ซึ่งก าหนดให้คลื่นความถี่ย่าน 3.3-3.4 GHz  
ใช้ส าหรับกิจการ IMT ได้ (เพ่ิมจากคลื่นความถี่ย่าน 3.4-3.7 GHz) 
ตามผลการประชุม WRC-23  
 
ข้อ 1.10 ขยายโอกาสในการเข้าถึงคลื่นความถี่หลักส าหรับกิจการ 
IMT โดยคลื่นความถ่ี C-Band (รวมถึงคลื่นความถี่ย่าน 3.4-3.7 GHz) 
เป็นคลื่นความถี่หลักในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี  5G ทั่วโลก 
เนื่องจากคลื่นความถี่ C-Band มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งปริมาณ
ข้อมูลที่สามารถรับส่งได้ (Capacity) และพ้ืนที่ให้บริการ (Coverage) 
คุณสมบัติเหล่านี้ส่งผลให้การจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีขนาดกว้างและ
ต่อเนื่องเป็นประโยชน์ในการน าเทคโนโลยี 5G ไปใช้งานจริงอย่าง
มาก รวมถึงส่งผลให้คลื่นความถี่ C-Band มีความส าคัญต่อการพัฒนา
อุปกรณ์ส าหรับเทคโนโลยี 5G 
 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ข้อ 1.11 คลื่นความถี่ 7.025 - 7.125 กิกะเฮิรตซ์ (ปรับปรุงตามผลการประชุม WRC-23) 

ข้อ 1.11 ย่านความถ่ี 7.025 – 7.125 GHz เคยเป็นมติ กสทช. ว่าจะ
รอผลการศึกษาจาก WRC เห็นด้วยว่าควรจะมีล าดับขั้นตอน เพราะ
ตามมติของที่ประชุม WRC ตาม Footnote 5.457E มีการระบุเป็น 
IMT ในขณะเดียวกันไม่ได้ก าหนดจัดล าดับความส าคัญ เพราะฉะนั้น 
กสทช . ควรด าเนินการตามขั้นตอนที่ ในการจัด Focus group 
ด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณา 
 

หน่วยงาน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์    
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

 

พิจารณาปรับปรุงภาคผนวก ก โดยตัดคลื่น
ความถี่ 7.025 – 7.125 GHz ออกจากข้อ 1. คลื่น
ความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 
กิจการใดกิจการหนึ่ง หรือสองกิจการร่วมกัน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรคลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ซึ่งยัง
ไม่มีการน ามาประมูลคลื่นความถี่ ในปี 2568  
และยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ิมเติม อย่างไร 
ก็ตาม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2567 เมื่อ
วันที่ 14 และ 19 มิถุนายน 2567 มีมติรับรองผล
การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. 2023 (WRC-23) ตามที่ปรากฏในกรรมสาร
สุดท้าย (Final Acts) ซึ่งรวมถึงการระบุคลื่น
ความถี่ย่าน 7.025-7.125 GHz ส าหรับกิจการ 
IMT ในทุกเขตภูมิภาค และสามารถใช้ส าหรับ 
Wireless Access System (WAS) และ  Radio 
Local Area Network (RLAN) ตาม เ ชิ ง อ ร ร ถ
ระหว่างประเทศที่ 5.457E ของ (ร่าง) ตาราง
ก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติด้วย  

ข้อ 1.11 เป็นคลื่นที่ กสทช. และประเทศไทยมีความเห็นว่าอาจจะ
เป็น IMT ซึ่งไม่มีความแน่ใจว่าจะด าเนินการส าหรับแผนฉบับนี้ทัน
หรือไม่ โดยปกติการด าเนินงานมีขั้นตอนหลายอย่าง เช่น การ
ปรับเปลี่ยนการใช้งาน ถ้าท าจริงก็ต้องปรับปรุงที่ภาคผนวก ข รวมถึง
เชิงอรรถประเทศไทย 
 

หน่วยงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)    
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

ข้อคิดเห็นต่อคลื่นความถี่ย่าน 7.025 - 7.125 GHz 
ที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2023 (WRC-23) 
ได้ปรับปรุงข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) โดยระบุคลื่นความถี่
ในกิจการ IMT ย่าน 7.025 - 7.125 GHz (ย่าน 7 GHz) เ พ่ิมเติม
ส าหรับประเทศในเขตภูมิภาคที่ 1 เขตภูมิภาคที่ 3 และบางประเทศ
ในเขตภูมิภาคที่ 2 พร้อมระบุเงื่อนไขทางเทคนิคเพ่ือคุ้มครองกิจการ

หน่วยงาน บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ ทค. 198/97 
            จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
            และการประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

อ่ืนหากกิจการ IMT ใช้คลื่นดังกล่าว  แต่ที่ประชุม WRC ไม่ ได้
ก าหนดให้เป็นคลื่นความถี่ที่ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กิจการใดกิจการหนึ่ง  
หรือสองกิจการร่วมกัน (Convergence) โดยหน่วยงานอ านวยการ
สามารถพิจารณาก าหนดคลื่นความถ่ีย่าน 7 GHz ส าหรับกิจการ IMT 
ห รื อ ส า ห รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี  Wireless Access System (WAS)  
ใ น ลั ก ษ ณ ะ  Radio Local Area Networks (RLAN) ก ล่ า ว คื อ 
เทคโนโลยี ในลักษณะให้ ใช้ เป็นการทั่ ว ไป หรือไม่ต้องได้ รับ 
การอนุญาต (Unlicensed) ได้ อีกทั้ง ระหว่างการประชุมเตรียมการ 
WRC-23 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 
มีมติให้ชะลอการพิจารณาก าหนดนโยบายการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว 
เ พ่ือพิจารณาแนวทางการก ากับดูแลคลื่นความถี่ข้างต้นให้มี 
ความสอดคล้องกันในระดับสากลภายหลังการประชุม WRC-23 
 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอ ส านักงาน กสทช. พิจารณาชะลอการ
ก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 7.025 - 7.125 GHz ส าหรับกิจการ IMT 
ภายในประเทศ และควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมหารือกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปด้านนโยบาย
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อ
การใช้คลื่นความถ่ีก่อนน าเสนอต่อ กสทช. เพ่ือประกอบการพิจารณา
ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

เห็นด้วย เพราะว่าการประชุม WRC – 23 คลื่นย่านนี้ก าหนดให้ 
เป็น IMT Global Harmonize 
 

หน่วยงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่     
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 

- 

ข้อ 1.12 คลื่นความถี่ 24.25 – 29.5 27.5 กิกะเฮิรตซ์ (ดู T-P12) ปรับปรุงตามมติ กสทช. ครั้งที่ 29/2565 เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2565 

ควรปรับปรุงเป็น 24.25 – 27.5 GHz หน่วยงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด                
              (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./344     
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 
 

ตรงตามข้อเสนอเดิมอยู่แล้ว 

5. ภาคผนวก ข แนวทางส าหรับการเรียกคนืคลื่นความถี่ แนวทางในการคนืคลื่นความถี่เพื่อน ามาจัดสรรใหม่ และแนวทางในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (พ.ศ. 2567 – 2568) 

 
เหมาะสมแล้ว 

 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

1. ข้อ ๒) มาตรา ๔๘ (๓) คลื่นความถี่ที่ต้องปรับปรุงการใช้งาน  
ตามมาตรา ๔๘ (๔) และเชิงอรรถประเทศไทยท้ายตารางก าหนด 
คลื่นความถี่แห่งชาติ เพ่ิมข้อความ และตามข้อบังคับวิทยุระหว่าง
ประเทศ  
 
2. ภาคผนวก ข-๒ เพ่ิมข้อความในหัวข้อ ย่านความถี่ MF/HF ใน
ปัจจุบันย่านความถี่ต่ ากว่า ๓๐ เมกะเฮิรตซ์ มีการใช้งานในกิจการ
วิทยุสมัครเล่น กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ผู้ใช้คลื่นความถี่
ได้แก่  หน่วยงานเพ่ือความมั่นคง หน่วยงานของรัฐ และภาค
ประชาชน  
 
3. ภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อ ย่านความถี่ VHF กิจการวิทยุสมัครเล่น 
(๑๔๔-๑๔๗ ๕๐-๕๔ เมะเฮิรตซ์) 
 
4. ภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อย่านความถี่ UHF เป็นย่าน….  กิจการ
วิทยุสมัครเล่น กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  
 
5. ภาคผนวก ข-๒ ในย่านความถี่ SHF เพ่ิม กิจการวิทยุสมัครเล่น 
และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม   
 
6. ภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อ ย่านความถี่ EHF เพ่ิม กิจการวิทยุ
สมัครเล่น และกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 

ชื่อ นายสุพงษ ์ศักดิ์ชูวงษ์ 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567  

1. เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจาก 
การปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ตามมาตรา 
48 (4) ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
เป็นไปตามนโยบายการใช้คลื่นความถี่ของ
ประเทศไทย ปรากฏในเชิงอรรถประเทศไทยท้าย
ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  อาจไม่
เหมาะสมหากเพ่ิมข้อความ “และตามข้อบังคับ
วิทยุระหว่างประเทศ” 
 
2. ปรับปรุงภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อ ย่านความถี่ 
MF/HF เป็น “ในปัจจุบันย่านความถี่ต่ ากว่า 
๓๐ เมกะเฮิรตซ์ … และกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ผู้ใช้คลื่นความถี่ ได้แก่ … หน่วยงานของรัฐ 
และภาคประชาชน …” 
 
3. เห็นควรคงไว้ตามเดิมเนื่องจาก กสทช . อยู่
ระหว่างการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 50-
54 เมกะเฮิรตซ์ ตามเชิงอรรถประเทศไทย T-P9  
 
4. ปรับปรุงภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อ ย่านความถี่ 
UHF เป็น “ย่านความถี่ UHF เป็นย่านความถี่ที่ 
... กิจการวิทยุสมัครเล่น  และกิจการวิทยุ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

คมนาคม ผู้ใช้งานได้แก่ ... และภาคประชาชน 
...” 
 
5. ปรับปรุงภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อ ย่านความถี่ 
SHF เป็น “ย่านความถี่ SHF เป็นย่านความถี่ที่ 
... กิจการวิทยุสมัครเล่น และกิจการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ผู้ใช้งานหลักประกอบด้วย หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานด้านความม่ันคง และภาค
ประชาชน ...” 
 
6. ปรับปรุงภาคผนวก ข-๒ ในหัวข้อ ย่านความถี่ 
EHF เป็น “ย่านความถี่ EHF เป็น ... และการใช้
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
ในช่วง ๔๗ – ๔๗.๒ กิกะเฮิรตซ์ ๗๖ – ๘๑.๕  
กิกะเฮิรตซ์ ๑๒๒.๒๕ – ๑๒๓ กิกะเฮิรตซ์ ๑๓๔ 
–  ๑๔๑ กิ กะ เฮิ รตซ์  และ  ๒๔๑ –  ๒๕๐  
กิกะเฮิรตซ ์รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๔” 

อยากให้มีการป้องกันการรบกวนที่อาจเกิดจากกิจการ T-IMT ภายใต้
เชิงอรรถประเทศไทยในย่านความถี่ 1427 - 1518 MHz ที่อาจส่งผล
กระทบต่อกิจการวิทยุดาราศาสตร์ที่ย่านความถี่ 1420 -1427 MHz 
ซึ่ ง เป็นกิจการแบบปฐมภูมิแบบพาสซีฟและมีความเสี่ ย งต่อ 
การถูกรบกวนจากความถี่ข้างเคียง 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

พิจารณาปรับปรุงตามที่เสนอ โดยเพ่ิมใน (ร่าง)
ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังนี้ “4. กสทช. 
อาจก าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครอง
กิจการวิทยุดาราศาสตร์เป็นการเฉพาะ” 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเรียกคืนความถี่ C-Band เพ่ือน ามา
จัดสรรใหม่นั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับชมของประชาชนผ่าน
โครงข่ายดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่ช่วง 3500 เนื่องจาก การรับชม
หลักนั้นมาจากย่านความถี่ C-Band ซึ่งเป็นย่านความถี่หลักที่ใช้
ส าหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ เพ่ือเข้าถึงการรับชมของ
ประชาชนมากที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นในการปรับปรุงเรียกคืนเพ่ือ
น ามาจัดสรรใหม่นั้น ควรค านึงถึงผลกระทบการรับชมของ
ประชาชนในปัจจุบัน 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

1. กสทช. ไม่มีนโยบายในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 
C-Band ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า หรือ
น ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น 
2. กสทช. มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่ าน  3500 MHz  
ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอแนวทางและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่ส าหรับคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz โดย
ค านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าวด้วย 

อ้างอิงเชิงอรรถประเทศไทย T-P6 ใน (ร่าง) ตารางก าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ... ) (ร่างตารางฯ) ที่ระบุกรอบเวลาการจัดท า
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุเพ่ือ
รองรับการใช้ย่านความถี่ 4.8-4.99 GHz เพ่ือใช้งานส าหรับกิจการ 
IMT โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2568 นั้น บริษัทฯ 
เห็นว่าหากปัจจุบันคลื่นความถี่ย่าน 4.8-4.99 GHz มีการใช้งาน
ส าหรับกิจการอ่ืนอยู่ อาจมีความจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของคลื่นย่านนี้ ซึ่งอยู่ในกรอบเวลา 
ปี พ.ศ. 2567 -2568 ในภาคผนวก ข ของร่างแผนแม่บทฯ ด้วย 
 

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

พิจารณาปรับปรุงตามที่เสนอ โดยเพ่ิมย่าน 4.8-
4.99 GHz ลงในตารางภาคผนวก ข-3 คลื่น
ความถี่ท่ีต้องปรับปรุงตามมาตรา 48 (4) 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

6) เชิงอรรถระหว่างประเทศ (International footnote) 

เหมาะสมแล้ว 
 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

- 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 

 

 44 / 65 
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แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

1. ขอเสนอแนะให้ส านักงาน กสทช. เพ่ิม footnote 5.198B ภายใต้
ย่านความถ่ี 117.975 - 137 MHz เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประชุม 
WRC-23 เนื่องจากร่างแผนฯ ที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอไม่ได้ใส่ 
footnote ดังกล่าวไว้ 
 
2. ค าแปลที่เป็นภาษาไทยไม่ตรงกับความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ใ น  Final Act (WRC-23) โ ด ยขอ เ สนอ ใ ห้ ป รั บป รุ ง ค า แ ป ล ที่ 
เป็นภาษาไทยให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน footnote 5.198A 
ซึ่ง footnote ดังกล่าวได้ยกเว้นการประสานงานตามข้อ 9.16  
ของข้อบังคับวิทยุ  แต่ในร่างแผนฯ ที่น าเสนอได้ระบุให้ต้องมี 
การประสานงานตามข้อ 9.11A และข้อ 9.16 ของข้อบังคับวิทยุ 
 

หน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
              จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
            และ Google Forms  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 

1. ปรับปรุงตามที่เสนอแล้ว 
 
2. พิจารณาปรับปรุงเชิงอรรถระหว่างประเทศ 
ข้อ 5.198A เป็น “การใช้ย่านความถี่ 117.975-
137 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (ใน
เส้นทางบินพาณิชย์) ต้องมีการประสานงาน
ตามข้อ 9.11A และไม่อยู่ภายใต้ข้อ 9.16 ของ
ข้อบังคับวิทยุ การใช้งานจ ากัดเฉพาะระบบ
ดาวเทียมวงโครจรไม่ประจ าที่ ซึ่งต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ ข้อมติที่ 
406 (WRC-23) มีผลใช้บังคับ   (WRC-23)” 

อยากให้พิจารณาถึงการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความถี่
ข้างเคียงโดยเฉพาะกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในส่วนของกิจการปฐมภูมิ 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 
 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 
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เชิงอรรถระหว่างประเทศ ควรยึดดูจากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือสากล
ทั่วโลกใช้กัน มิใช้สงวนเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศไม่กี่คน 

ชื่อ นายธนันท์ รังสีพรหม 
หน่วยงาน กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นผู้สนใจใน     
              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม     
              ประเทศไทย 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 
 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

อ้างอิงข้อ 1.10 ในภาคผนวก ก ของร่างแผนแม่บท ฯ และเชิงอรรถ
ประเทศไทย T-P11 ในร่างตาราง  ฯ ที่ ปรับปรุงคลื่นความถี่ 
จาก 3.4-3.7 GHz เป็น 3.3-3.7 GHz เพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องกัน 
บริษัท ฯ เห็นว่า กสทช. ควรระบุ T-P11 ไว้ในร่างตารางฯ หน้า 76 
ในส่วนคลื่นย่าน 3 300 - 3 400 MHz ด้วย 
 

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

พิจารณาปรับปรุงตามท่ีเสนอ 

ทางบริษัท ฯ สนับสนุนตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ รวมถึง 
การเพ่ิมและปรับปรุงเชิงอรรถระหว่างประเทศตามกรรมสารสุดท้าย
ของการประชุม WRC-23 ที่ กสทช. เสนอ โดยหากการจัดสรร 
คลื่นความถี่ของประเทศไทยสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่าง
ประเทศ จะเป็นผลให้การจัดสรรคลื่นความถี่ และแผนที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายอย่างต่อเนื่องและสนับสนุน 
การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประชาชนไทย 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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7) เชิงอรรถประเทศไทย (Thailand footnote) 

 
เหมาะสมแล้ว 

 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

- 

หน่วยงาน กรมศุลกากร 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 

หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

คลื่นความถี่ 885-890 และ 930-935 เมกะเฮิร์ต 
1. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ช่วงกรุงเทพ - หนองคาย 
ได้ก าหนดให้ระบบอาณัติสัญญาณ มีการใช้คลื่นความถี่ 885-890 
และ 930-935 เมกะเฮิร์ต อย่างไรก็ตาม ในเอกสารแนบแผนแม่บท
ในร่างตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. .... ) คลื่นความถี่ท่ี 
 กสทช. ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการขนส่งทางราง (T-Railway) 
 ไม่ปรากฏว่ามีคลื่นความถี่ดังกล่าว 
2. ขร. ได้ตรวจสอบพบว่า กสทช. ได้เคยมีประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ 885-895 และ 930-940  
เมกะเฮิรตช์ ลงวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยได้ก าหนดคลื่นความถี่ 
885-890 และ 930-935 เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับการใช้งานส าหรับระบบ
อาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยได้มีการก าหนด
เงื่อนไขท้ายประกาศ กสทช. ดังนี้  

“ในกรณีที่ไม่มีการลงนามในสัญญาเพ่ือด าเนินการระบบอาณัติ
สัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางซึ่งใช้งานคลื่นความถี่ 
885-890 และ 930-935 เมกะเฮิร์ต ภายในปี 2563 ก าหนดให้
การก าหนดคลื่นความถี่ดังกล่าวส าหรับการใช้งานส าหรับระบบ
อาณัติสัญญาณของระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นอันสิ้ นผล 

หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
              กรมการขนส่งทางราง 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
            และ Google forms 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 

 

ปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย T-Railway เป็น 
“คลื่ นความถี่  26.8-28.6 kHz 29.8-31.3 kHz 
822.5-824.5 kHz 874-876 kHz 3 234-5 234 
kHz 9 844-10 124 kHz 26.35-27.5 MHz 885-
890 MHz 930-935 MHz และคลื่นความถี่ที่  
กสทช. ก าหนดให้ใช้ส าหรับกิจการขนส่งทางราง 
โดยอนุญาตให้ใช้ในลักษณะกิจการประจ าที่ หรือ
กิจการเคลื่อนที”่ ตามท่ีเสนอ 
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และก าหนดคลื่นความถี่ 885-890 และ 930-935 เมกะเฮิร์ต ให้
ใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( IMT) โดยม ี
การก าหนดช่องความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่  
เช่นเดียวกับคลื่นความถี่ 890-895 และ 935-940 เมกะเฮิร์ต” 

3. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จนี ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย ได้
มีการลงนามสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 
รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร) เมื่อวันที่   
28 ตุลาคม 2563 และมีก าหนดเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงใน 
ปี 2571 ซึ่งการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ประกาศ 
กสทช. ก าหนด 
4. ขร. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสถานะความคืบหน้าการด าเนินการ
ของรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – หนองคายดังกล่าวให้ กสทช. 
ทราบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงร่างตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 
(พ.ศ. .... ) โดยเพ่ิมคลื่นความถี่ 885-890 และ 930-935 เมกะเฮิร์ต 
เป็นคลื่นความถ่ีที่ใช้ส าหรับกิจการขนส่งทางราง (T-Railway) ต่อไป 

เสนอปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย (Thailand Footnote) แนบ
ท้ายตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ T-PPDR ในช่วงความถี่
ส าหรับ กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ทางอากาศ 
เพ่ือรองรับการปรับปรุง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่น
ความถี่ เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นตามแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567-2571) 

ชื่อ นายวัชระ อมศิริ 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง     
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิมและรับความเห็นไว้
ประกอบการพิจารณาหากมีการปรับปรุ ง 
ประกาศ กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัต ิ
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
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แนวทางการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะปรับปรุง 
1. เพ่ิมค าใน T-P11 กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และแผนความถ่ีวิทยุ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลคลื่นความถี่  3.3-3.7 GHz และก าหนดแนวทางรวมถึง
มาตรการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบภายใต้กรอบระยะเวลา
ด าเนินการที่ เหมาะสม  โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
ปี พ.ศ. 2568 
 
2. แก้ไขค าผิด T-P12 จาก 27-29.5 GHz เป็น 27-27.5 GHz 
 
3. แก้ไขค าผิด T-IMT จาก 24.25-29.5 GHz เป็น 24.25-27.5 GHz 
 
4. ตัดค าผิดในตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ส่วนเชิงอรรถ
ประเทศไทยช่วงย่านคลื่นความถี่  27.5 – 29.5 GHz ของตาราง 
24.75-29.9 GHz โดยตัด T-P12 และ T-IMT ออกจากตาราง 
 
 
 

หน่วยงาน บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ ทค. 198/97 
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 

 

1. พิจารณาปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย  
T-P11 เป็น “กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุ  
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล คลื่น
ความถี ่3.3-3.7 GHz ทั้งนี้ จะอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ภายหลังจากการด าเนินการตามแนว
ทา งกา ร ใช้ ง าน ร่ วมกั น ร ะห ว่ า งกิ จ ก า ร
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลและกิจการในย่าน
ความถี่ข้างเคียง ที ่กสทช. ก าหนดแล้วเสร็จ” 
 
2. พิจารณาปรับปรุง เชิ งอรรถประเทศไทย  
T-P12 ตามที่ เสนอ เป็น “กสทช . จะจัดท า
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
แผนความถี่วิทยุ ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล คลื่นความถี่ 27-27.5 GHz ทั้งนี้ 
จะก าหนดเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมและกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลต่อไป” 
 
3. พิจารณาปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย T-IMT 
ตามที่เสนอ เป็น “คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
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แนวทางการด าเนินการ 

โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ... 24.25-27.5 
GHz 37-43.5 GHz และ 66-71 GHz) ...” 
 
4. พิจาณาปรับปรุงตารางก าหนดคลื่นความถี่
แ ห่ ง ช าติ  ใ น ย่ า น  24.75-29.9 GHz โ ด ย ตั ด  
T-P12 และ T-IMT ออกจากคลื่นความถี่ 27.5–
29.5 GHz  

ควรแก้ไข เชิงอรรถประเทศไทย T-P9 โดยระบุระยะเวลา ที่จะแล้ว
เสร็จ เหมือนเช่นเชิงอรรถประเทศไทย T-P11 ที่ระบุเวลา โดยจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะ T-P9 ได้เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 นับจน
ปัจจุบัน รวมเวลา 9 ปีแล้ว ทั้งความถี่ 50-54 MHz นั้นตามข้อบังคับ
วิทยุระหว่างประเทศ ภูมิภาค 3 ได้ก าหนดให้ กิจการวิทยุสมัครเล่น 
เป็นกิจการหลัก โดยในอดีตตัวแทนประเทศไทยได้ไปขอระบุเชิงอรรถ
ไว้ โดยที่มิใช่การก าหนดจากข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ซึ่งย่อม
ก่อให้เกิดการรบกวนระหว่างประเทศ และได้รับการรบกวนจาก
ประเทศอ่ืนเช่นกัน 

ชื่อ นายสุพงษ ์ศักดิ์ชูวงษ์ 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 

เห็นควรคงไว้ตามข้อเสนอเดิม เนื่องจากยังไม่
สามารถก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงการใช้
ย่านความถี่ 50-54 MHz ที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็
ตาม กสทช. อยู่ระหว่างการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงการใช้ย่านความถี่ 50-54 
MHz ให้สามารถใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่าง
กิจการประจ าที่ กิจการเคลื่อนที่และกิจการวิทยุ
สมัครเล่นได้  

ควรระมัดระวังการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 3.6 - 3.7 GHz ซึ่งใช้
เป็นการ์ดแบนด์ 

หน่วยงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด                
              (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./344     
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
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อยากให้พิจารณาถึงการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความถี่
ข้างเคียงโดยเฉพาะกิจการวิทยุดาราศาสตร์ในส่วนของกิจการปฐมภูมิ 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

ไม่เห็นด้วยในการปรับปรุงคลื่นความถี่ในช่วง คลื่นความถี่ 3.3-3.7 
GHz ที่จะมีการน าไปจัดท าส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
นั้น หากด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2568 จะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมผู้ประกอบการโทรทัศน์และการรับชมของประชาชน
ในกิจการโทรทัศน์อย่างแน่นอน ดังนั้นควรค านึงถึงผลกระทบและ
การคุ้มครองกิจการเดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ก่อนที่จะเรียกคืนคลื่น
ไปปรับปรุงตามแผนแม่บทดังกล่าว 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

พิจารณาปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย T-P11 
เป็น “กสทช. จะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่และแผนความถี่วิทยุ  ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล คลื่นความถี่ 
3.3-3.7 GHz ทั้งนี้ จะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
ภายหลังจากการด าเนินการตามแนวทางการใช้
งานร่ วมกันระหว่างกิจการโทรคมนาคม
เคลื่ อนที่สากลและกิจการในย่านความถี่
ข้างเคียง ที่ กสทช. ก าหนดแล้วเสร็จ”เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้คณะท างาน
เตรียมความพร้อมในการจัดสรรคลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 

เพ่ือให้สอดคล้องสถานการณ์ของคลื่นความถี่ย่าน 3.3-3.7 GHz ที่ยัง
ไม่มีการประเมินผลกระทบที่ชัดเจนในการปรับปรุงคลื่นความถี่ให้
พร้อมส าหรับการใช้งานในกิจการ IMT ประกอบกับข้อมูลที่ระบุใน 
(ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) ว่า คลื่นความถี่
ช่วง 3300 - 3400 MHz และ 3400 - 3700 MHZ เป็นคลื่นความถี่ที่
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดสรร ซึ่งมีประเด็น
ทางเลือกเชิงนโยบายในการน าคลื่นความถี่มาจัดสรรส าหรับกิจการ 
IMT อันจะส่งผลท าให้เกิดการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาค

หน่วยงาน บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล   
              คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 

 

 52 / 65 

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ส่วนต่างๆ และมุมมองในมิติทางเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป จึงควรน ามาจัดสรรภายหลังจากปี 
2568 นั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ในเชิงอรรถประเทศไทยที่ T-P11 ที่ระบุว่า " ... จะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปีพ.ศ. 2568" นั้น เป็น “... จะด าเนินการภายหลังจาก 
ที่ กสทช. ก าหนดทางเลือกเชิงนโยบายในการน าคลื่นความถี่ 
มาจัดสรรส าหรับกิจการ IMT”  
 
อ้างอิงจากเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่  ฉบับที่  3 (พ.ศ. ... ) (เอกสารประกอบ 
การรับฟังความคิดเห็นฯ) หน้า 21 และร่างตารางฯ หน้า 269  
ที่อ้างอิงการปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย T-IMT ที่ระบุคลื่นความถ่ี
ย่ าน  24 . 25 -27 . 5  GHz และ  24 . 25 -29 . 5  GHz ตามล าดั บ  
บริษัท ฯ เห็นว่าเชิงอรรถประเทศไทย T-IMT เป็นเชิงอรรถที่ระบุ 
ย่ านคลื่ นความถี่ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ส าหรับกิ จการ  IMT ใน 
ประเทศไทยได้ และควรสอดคล้องกับรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ระบุ
ในภาคผนวก ก ของร่างแผนแม่บทฯ จึงเสนอปรับปรุงเชิงอรรถ
ประเทศไทย T-IMT ในร่างตารางฯ เป็น 24.25-27.5 GHz 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

เชิ งอรรถประเทศไทย ถ้ามีส านึกในการรักษาผลประโยชน์ 
ให้ประชาชน ก็ควรออกเชิงอรรถที่เอ้ือให้ประชาชนได้ใช้ความถี่ 
อย่างหลากหลาย ไม่ใช่สงวนเพ่ือให้กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มได้ใช้ ทั้งท่ีทั่วโลก
เค้ า ใช้ กั น ได้  จนท า ให้ ประชาชนไทยจะกลาย เป็ นแกะด า 
ของประชาคมโลก 

ชื่อ นายธนันท์ รังสีพรหม 
หน่วยงาน กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นผู้สนใจใน     
              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม     
              ประเทศไทย 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ สนับสนุนการปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทยแนบท้ายตาราง
ก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ การปรับปรุงเชิงอรรถประเทศไทย T-P6  
T-P11 และ T-IMT สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพราะเป็น 
การเ พ่ิมคลื่นความถี่ส าหรับเทคโนโลยี  5G และ 6G ส าหรับ 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศ กสทช. ได้สนับสนุน 
คลื่นความถี่ที่หลากหลาย ทั้งด้านความครอบคลุมโครงข่ายและ 
ความจุของข้อมูลความเร็วสูงด้วย  
 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

- 

8) ประเด็นอ่ืน ๆ 

การใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับภารกิจกู้ภัย มีการใช้คลื่นความถี่
ร่วมกันหลายหน่วยงานท าให้เกิดการรบกวนและเป็นอุปสรรคใน 
การท างาน 

หน่วยงาน มูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ช่วงสัญญาณแต่ละช่วงควรมีการน ามาวิเคราะห์จากสถิติตามวันเวลา
ช่วงฤดูกาลของการใช้ เพ่ือให้สามารถตีประเมินให้เป็นมูลค่าทาง
การเงินที่ควรจะเป็นได้ แล้วให้ผู้ท าประโยชน์ก าไรแข่งขันผ่านการ
ประมูล ยิ่งท าให้เป็นระยะเวลาสั้นได้บ่อยมากเท่าไหร่ เข้าใจว่าจะท า
ให้เป็นมูลค่าที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์กับประเทศได้ครับ แต่อาจต้อง
ระวังผลลัพทเ์ช่นท าให้ราคาสินค้าบริการค่าครองชีพสูงขึ้นในทางอ้อม
ด้วย และการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ เยาวชนที่สนใจและ 
มีความสามารถเช่นกัน เปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงการใช้ความถ่ี
เพ่ือการพัฒนาคิดค้นสิ่งใหม่ เช่น หาหนทางส่งผ่านข้อมูลในอวกาศ
แบบใหม่ด้วยวิธีง่าย ฯ ได้ ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศมาก  
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีหนทางป้องกัน ไม่ ให้มิจฉาชีพมาใช้ 
สร้างปัญหาได้ด้วยเช่นกัน 
 

ชื่อ นายธนัญชัย ฉิมมาแก้ว 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยจ าเป็นต้องพิจารณา
อย่ า ง ร อบคอบถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ ห ม า ะสมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในรูปแบบใหม่ทั้งในด้านมูลค่าคลื่นความถี่
และความพร้อมของเทคโนโลยีด้วย เ พ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง  

ควรมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ และความรู้ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เนื่องจากเป็นภารกิจส าคัญ และเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรศัพท์  กิจการโทรคมนาคม และกิจการ อ่ืน ดังนั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามควรเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือเป็นผู้ใช้งานเกี่ยวกับกิจการ
ดังกล่าว จึงจะสามารถตอบแบบแสดงความคิดเห็นได้ชัดเจน  
ตรงประเด็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ทาง กสทช.ก าหนด 
 

หน่วยงาน ส านักตรวจและประเมินผล     
              ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
              กระทรวงแรงงาน 
ช่องทาง Google Forms 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ควรค านึงถึงกรอบระยะเวลา แผน 2 ปี 67 กับ 68 ระยะเวลาอาจ
ส่งผลกระทบกับการจัดการคลื่นความถี่หรือไม่ เนื่องจาก ณ ปัจุบันนี้
อยู่ระหว่างขอความคิดเห็นกับร่างแผนฯ เกรงว่ากว่าแผนจะเสร็จ
เรียบร้อย อาจเลยก าหนดที่วางไว้ ท าให้ใช้บังคับไม่ได้ จะท าให้ไม่
สามารถบริการจัดการคลื่นความถี่ได้ 
 

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
              และอนุรักษ์พลังงาน 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง  โดยจะเร่งด าเนินการ
ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

เอกสาร (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฯ ในส่วนแนวทางปฏิบัติและการ
ประเมินผล ข้อ 10.1 เพ่ิมเติมค าว่า “และระยะเวลาการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในทุกกิจการ” เนื่องจากข้อ 10.1 เขียนว่า ให้ กสทช. น าแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดท าแผน
ความถี่วิทยุ หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่  แต่ยังขาดเรื่องของ
ระยะเวลาว่าจะจัดสรรความถี่เมื่อไหร่อย่างไร ภาคเอกชนอาจจะมอง
ไม่เห็นความชัดเจน 

ชื่อ นายพิสิษฐ์ จงเลิศวณิชกุล 
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป 
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 

เห็นควรคงไว้ ตามข้อ เสนอเดิม  เนื่ องจาก 
กระบวนการการจัดสรรคลื่นความถี่ประกอบด้วย
การจัดสรรผ่านวิธีการประมูลคลื่นความถี่ และ
วิธีการจัดสรรโดยไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ จึงไม่
อาจก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในทุกกิจการได้ ทั้งนี้  การจัดสรรคลื่น
ความถี่โดยวิธีการประมูลจะใช้กับคลื่นความถี่
ส าหรับประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีกรอบ
ระยะเวลาการจัดสรรเป็นไปตามแผนการจัดสรร
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลของประเทศไทย ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 
2567 - 2571)  
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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กรอบระยะเวลาของแผนคลื่น 
ตามที่ตารางการก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติมีความจ าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงตามผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
(WRC) ที่จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี ซึ่งถือเป็นการก าหนดแนวทางการใช้ 
คลื่นความถี่ระดับสากลตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) 
บริษัทฯ เห็นว่าเพ่ือให้รอบการจัดท านโยบายด้านคลื่นความถี่ของ
ประเทศสอดคล้องกับสากล จึงขอเสนอให้กรอบระยะเวลาของแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติเป็นกรอบระยะเวลา 4 ปี และ
สอดคล้องกับการประชุม WRC ด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่า 
ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับนี้  กสทช. ก าหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมถึงรายละเอียดต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะภาคผนวก ข ของร่างแผนแม่บทฯ ภายใต้กรอบระยะเวลา 
2 ปี หากต้องปรับปรุงระยะเวลาเป็น 4 ปีอาจจะต้องปรับปรุง
รายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างมาก และอาจจะต้องน ามารับฟัง 
ความคิดเห็นอีกครั้ง บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณาการก าหนด
กรอบที่สอดคล้องกับการประชุม WRC ในการจัดท าแผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่ในฉบับถัดไป 
 

หน่วยงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)    
               และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล       
                คอมมิวนเิคชั่น จ ากัด  
ช่องทาง การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  
             และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

บริษัท ฯ เห็นว่า เนื่องจากแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับนี้   
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย 
วิทยุคมนาคม (World Radiocommunication Conference: WRC) 
ที่จัดขึ้นทุก 4 ปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 

หน่วยงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส    
              เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ช่องทาง หนังสือเลขที ่AWN.BR 273/2567 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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มีความสอดคล้องกับ WRC จึงควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาของ
แผนแม่บทการบริหารคลื่ นความถี่ควรมี  ให้มีระยะเวลา 4 ปี  
เช่นเดียวกัน 

 
 

1. ข้อคิดเห็นต่อคลื่นความถี่ย่าน 3300 - 3700 MHz 
ตามที่ส านักงาน กสทช . ได้ พิจารณาก าหนดคลื่นความถี่ ย่ าน  
3300 - 3700 MHz (ย่าน 3500 MHz) ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (IMT) โดยจะจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่และแผนความถี่ วิทยุ  ส าหรับกิจการ IMT ในย่าน  
3500 MHz ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2568 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า 
ภายในกรอบระยะเวลาด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอให้
ส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนดนโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่
ส าหรับกิจการ IMT คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ให้เกิดความชัดเจน 
ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันสัญญาณรบกวนต่อกิจการดาวเทียม และ
มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เนื่องจาก
ปัจจุบันดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 7 ของประเทศไทย 
มีการใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมอยู่ภายใน 
ช่วงความถี่ 3600 – 4200 MHz โดยมีผู้ใช้บริการดาวเทียมกระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นจ านวนมาก รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนในกิจการดาวเทียม ซึ่งได้แก่ ผู้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมที่อาจใช้คลื่นความถี่ย่าน C (3400 – 4200 MHz) ไม่ได้  
ผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TVRO (Television Receive Only) 
ผู้ ใ ช้ ง าน  VSAT (Very Small Aperture Terminal) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร

หน่วยงาน บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ ทค. 198/97 
           และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 

 

1. กสทช. มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน 3500 MHz  โดย
อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอแนวทางและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่ส าหรับคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz โดย
ค านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าวด้วย 
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ภาคพ้ืนดินผ่านสถานี Uplink สถานีเชื่อมโยงโครงข่าย (Gateway) 
สถานี Receive-only เป็นต้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
สัญญาณรบกวนจากกิจการ IMT ย่าน 3500 MHz อีกท้ัง ผู้ให้บริการ
ดาวเทียมยังมีการใช้คลื่นความถี่ภายในช่วงดังกล่าวในการควบคุม 
สั่งการ (TT&C operation) ดาวเทียมไทยคม 6 ดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการดาวเทียมทั้งหมดนี้
จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสัญญาณรบกวน 
จากกิจการ IMT หากมีการใช้คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนด
นโยบายโดยภาพรวมในการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ IMT 
ย่าน 3500 MHz ให้เกิดความชัดเจน โดยพิจารณาถึงผู้ ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวข้างต้น รวมถึงผู้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรการ
ป้องกันสัญญาณรบกวนต่อกิจการดาวเทียม มาตราการชดเชย
เยียวยาผู้ได้รับกระทบ กรอบระยะเวลาด าเนินการอย่างเหมาะสม 
เป็นต้น โดยอาจจัดให้มีการประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวต่อไป 
 
2. ข้อคิดเห็นต่อคลื่นความถี่ย่าน 27 - 29.5 GHz 
ในส่ วนของคลื่ นความถี่ ย่ าน 27 - 29.5 GHz (ย่ าน 28 GHz) ที่
ส านักงาน กสทช. พิจารณาลดขนาดปริมาณ Bandwidth ส าหรับ
กิจการ IMT ลงเหลือเฉพาะภายในช่วงความถ่ี 27 - 27.5 GHz โดยจะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กสทช . ในการประชุมครั้งที่ 29/2565 เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีมติให้กิจการดาวเทียม 
ทุ กป ร ะ เภท  Application ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่   
27.5 – 29.5 GHz และเฉพาะ GSO Gateway 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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พิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ ใช้คลื่ นความถี่ และ 
แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ IMT รวมถึงจะพิจารณาก าหนดเงื่อนไข 
การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการดาวเทียมและกิจการ IMT 
ช่วงความถี่ 27 - 27.5 GHz ต่อไปนั้น บริษัทฯ เห็นว่า กิจการ IMT 
ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน mmWave ในช่วงความถี่ 24.25 - 
27 GHz (ย่าน 26 GHz) ไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ยังมีความถี่เหลือจากการประมูล
คลื่นความถี่  IMT อยู่บางส่วน ) และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจ านวนลดลง จึงยังไม่ปรากฏว่ามี
ความต้องการคลื่นความถี่ย่าน 27 - 27.5 GHz เพ่ิมเติม ในขณะที่
ผู้ประกอบการดาวเทียมมีความต้องการคลื่นความถี่ตลอดทั้งย่าน Ka 
กล่าวคือ ช่วงความถี่ 27 - 31 GHz เพ่ือรองรับบริการบรอดแบนด์ 
ผ่านดาวเทียมความจุสูง (HTS) ทั้งในวงโคจรประจ าที่ (GSO) และ 
วงโคจรไม่ประจ าที่ (NGSO) ทั้งนี้ ตามข้อบังคับวิทยุที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศ (Satellite network flling) 
กิจการดาวเทียมสามารถใช้คลื่นความถี่ Ka ดังกล่าวได้ทั้งในลักษณะ
ของสถานี Gateway และสถานีภาคพ้ืนดินขนาดเล็ก (User terminal) 
เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศ
ในอนาคต 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาปรับปรุง
ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติและเชิงอรรถประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ให้สอดคล้องกับความต้องการคลื่นความถี่ในแต่ละกิจการดังกล่าว

และ NGSO Gateway ใช้คลื่นความถี่  27.0 - 
27.5 GHz และกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (IMT) ใช้คลื่นความถี ่27.0 – 27.5 GHz  
และ กสทช. ในการประชุมครั้ งที่  7/2567  
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2567 มีมติ เห็นชอบ 
แนวทางการอนุญาตกิจการประจ าที่ ผ่ าน
ดาวเทียม ในย่านความถี่ 27 – 27.5 GHz ดังนี้ 
1. ก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 27 – 27.5 กิกะเฮิรตซ์ 
ให้ใช้งานในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications: 
IMT) และกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม (Fixed-
Satellite Service: FSS) ในลั กษณะที่ ใ ช้ คลื่ น
ความถี่ เป็นกิจการหลักร่วมกัน (Co-primary 
Services) 
2. สถานีภาคพ้ืนดินส าหรับกิจการประจ าที่ผ่าน
ดาวเทียม (Fixed Satellite Service: FSS) 
ในย่านความถี่ 27 – 27.5 GHz ต้องเป็นสถานี
เชื่อมโยงโครงข่าย ส าหรับกิจการดาวเทียม
ประเภทวงโคจรประจ าที่ (GSO Gateway) หรือ
กิจการดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจ าที่  
(NGSO Gateway) เท่านั้น 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ข้างต้น พร้อมทั้งทบทวนการก าหนดคลื่นความถี่ย่าน 27 - 27.5 
GHz ส าหรับกิจการ IMT ว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมอยู่หรือไม่ 

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และตั้งสถานี
ภาคพ้ืนดินดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศ 
กสทช. ที่เก่ียวข้อง 
3. กรณีไม่มีการจัดสรรคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications: IMT) ในย่ าน
ความถี่ 27 – 27.5 GHz การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และตั้งสถานีภาคพ้ืนดินส าหรับกิจการ
ป ร ะจ า ที่ ผ่ า นด า ว เที ย ม  (Fixed Satellite 
Service: FSS) ในย่านความถี่  27 – 27.5 GHz 
จะต้องประสานงานการใช้คลื่นความถี่กับกิจการ
อ่ืนที่ใช้คลื่นความถี่ข้างเคียง 
ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และตั้งสถานี
ภาคพ้ืนดินดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศ 
กสทช. ที่เก่ียวข้อง 
4. กรณีมีการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications: IMT) ในย่ าน
ความถี่ 27 – 27.5 GHz กสทช. จะพิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  แนวทางการอนุญาตให้ ตั้ ง ส ถานี
ภาคพ้ืนดินส าหรับกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

(Fixed Satellite Service: FSS) ในย่านความถี่ 
27 – 27.5 GHz ได้แก่ การก าหนดพ้ืนที่เฉพาะ 
หรือการก าหนดสิทธิการมาก่อนได้รับสิทธิก่อน 
เป็นต้น 

(2) ก าหนดสิทธิการคุ้มครองการรบกวน
คลื่นความถี ่

(3) เงื่อนไขทางเทคนิคอ่ืน 

1. พิจารณาการอนุมัติคลื่นความถี่ ในย่าน 1500 1800 1900 เป็นคลื่น
สาธารณะ อนุญาตเป็นการทั่ วไป ใช้กับ Cordless Telephone 
ไมโครโฟนไร้สาย เป็นต้น 
 
2. พิจารณาความถี่ เครื่ องวิ ทยุ ประเภท Cordless Telephone  
ที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการกลางแจ้งและอีเวนต์ ได้ออกมาวิจารณ์ เรื่องของ
ความเหมาะสมในเรื่องของย่านความถี่ ที่เป็นเอกลักษณ์เกินไป ท าให้
ภาระตกไปอยู่ที่ผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย และกลายเป็นภาระของ
ประชาชนในที่สุด 
 
3. พิจารณาการใช้ความถี่ไมค์ในย่าน UHF ร่วมกับกิจการทีวีดิจิทัล
ภาคพ้ืนดิน 
 
4. พิจารณาไมค์ในย่านความถี่ VHF ในด้านก าลังส่ง และการใช้งาน
ร่วมกับวิทยุดิจิทัลที่ก าลังมาในอนาคต 

ชื่อ นายจั๊ด 
หน่วยงาน ผู้ให้บริการระบบเสียง 
              กลางแจ้งและอีเวนต์ 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้ เป็นข้อมูลส าหรับประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการของส านักงาน กสทช. 
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ควรระมัดระวังในการจัดสรรการใช้งานย่านความถ่ีร่วมกันระหว่าง
กิจการประจ าที่ และกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม 

หน่วยงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด                
              (มหาชน) 
ช่องทาง หนังสือเลขที่ เอ็นที รย./344     
            และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 
 

รับข้อคิดเห็นไว้ เป็นข้อมูลส าหรับประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการของส านักงาน กสทช.  
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 
 

ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เห็นชอบ 
ต่อการปรับปรุงแผ่นแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 ทว่า 
อยากให้เพ่ิมมาตรการส าหรับการป้องกันการรบกวนส าหรับกิจการ
วิทยุดาราศาสตร์ซึ่งเป็นกิจการประเภทพาสซีฟและมีความอ่อนไหว
ต่อสัญญาณรบกวนค่อนข้างสู งครอบคลุมทุกย่ านความถี่ ที่ มี 
การก าหนดในแผนแม่บทการบริหารความถี่ที่มีความเกี่ยวข้อง 
กับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ 

หน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ     
              (องค์การมหาชน) 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 

พิจารณาปรับปรุงตามที่เสนอ โดยเพ่ิมใน (ร่าง)
ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ดังนี้ “4. กสทช. 
อาจก าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครอง
กิจการวิทยุดาราศาสตร์เป็นการเฉพาะ” 

การปรับปรุงหรือเรียกคืนคลื่นความถี่นั้น อาจมีผลกระทบโดยตรงกับ
กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band เนื่องจากข้อมูลผลการ
ส ารวจการรับชมทีวีดิจิทัลของ บริษัท เอซีนีลเส็น จ ากัด พบว่า 
ประชาชนรับชมทีวีดิจิทัลผ่านสัญญาณดาวเทียม 60% ขณะที่รับชม
ผ่านกล่องดิจิทัลของ กสทช.เพียง 10% เท่านั้น 

หน่วยงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg/GMM25/023/2567 
 
หน่วยงาน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
       หนังสือเลขที่ LG-reg./ONE31/023/2567  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

กสทช . มีการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน 3500 MHz  โดย
อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอแนวทางและ
แผนการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่ส าหรับคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz โดย
ค านึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าวด้วย  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ในกิจการวิทยุสมัครเล่น มีการใช้ความถี่หลากหลายกว้างขวาง 
โดยเฉพาะกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
จากเดิมไปมาก ความถี่ใหม่ ๆ ในย่านความถี่สูง UHF SHF EHF  
นักวิทยุสมัครเล่นสามารถสร้างเครื่องรับส่ง จากเครื่องที่ใช้ในย่าน
ความถี่ เดิม  ๆ  เรียกว่ า อุปกรณ์แปลงสัญญาณความถี่  หรือ 
Transverter ที่จะแปลงความถี่จากย่าน VHF เป็น UHF SHF EHF 
ด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กสทช. ไม่ควรปิดกันการใช้
ความถี่ จากปัญหาแค่ว่าจะหาเครื่องที่ได้รับอนุญาตจากไหน แต่ควร
ที่จะให้การส่งเสริม อนุญาตให้ สมาคม ชมรม หรือ กลุ่ม นักวิทยุ
สมัครเล่น พัฒนา ท า มี และ ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ที่สร้างขึ้นเอง 
โดยอนุญาตให้ใช้ความถี่ ตามที่ทาง ITU ก าหนดให้ใช้ในกิจการวิทยุ
สมัครเล่นได้ ไม่ใช่ห้าม หรือน าความถี่ไปให้กิจการอื่นใช้ 
 

ชื่อ นายธนันท์ รังสีพรหม 
หน่วยงาน กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นผู้สนใจใน     
              กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม     
              ประเทศไทย 
ช่องทาง Google Forms  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการ
พิจารณาด าเนินการของส านักงาน  กสทช. 
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ เห็นว่า แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่นั้น นอกจากจะมี
การระบุเรื่องการบริหารจัดการคลื่นความถี่แล้ว  กสทช. ควรมี 
การก าหนดแนวทาง หรือแผนการก ากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ไว้
ด้วย เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการจัดสรรทราบถึงแนวทางหรือ
แนวคิดเบื้องต้นของ กสทช. เกี่ยวกับการก ากับดูแลการใช้งาน 
คลื่นความถี่ในย่านต่างๆ 
 

หน่วยงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส    
              เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ช่องทาง หนังสือเลขที ่AWN.BR 273/2567 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 
 

รับข้อคิดเห็นไว้ เป็นข้อมูลส าหรับประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการของส านักงาน กสทช.  
ในการจัดท าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และแผนความถ่ีวิทยุที่เก่ียวข้องต่อไป  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

บริษัทฯ มีข้อเสนอเกี่ยวกับย่านความถี่เพ่ิมเติม 
1. บริษัทฯ เห็นว่า คลื่นความถี่ย่าน 7 – 16 GHz ได้รับการพิจารณา
อย่างกว้างขวาง ให้ใช้ส าหรับเทคโนโลยี 6G ทั่วโลก ในย่านความถี่นี้ 
ระเบียบวาระที่  1.7 ของการประชุม WRC-27 จะพิจารณาย่าน 
7.125 – 8.4 GHz และ 14.8 – 15.35 GHz คลื่นความถี่เหล่านี้
สามารถสนับสนุนทั้งความจุข้อมูลความเร็วสูงและความครอบคลุม
โครงข่ายบริเวณกว้าง เมื่อประกอบกับเทคโนโลยี 6G ที่ก้าวหน้า 
ย่านความถี่  Upper Midband เมื่อรวมกับย่านความถี่ที่ต่ ากว่า  
7 GHz และคลื่นความถี่ย่านมิลลิเมตรเวฟ ยิ่งท าให้ความจุและ 
ความครอบคลุมโครงข่ายเพ่ิมมากขึ้นอีก ลักษณะการใช้งานก็มี 
การพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี 5G ได้แก่ wide-area Broadband 
Extended Reality (XR) และสนับสนุน High Resolution Radio 
Frequency Sensing ด้วย ซึ่ งการใช้งานเหล่านี้  เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปเมืองอัจฉริยะ ยานยนต์อัตโนมัติ   
และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
บริษัทฯ จึงเสนอให้ กสทช. พิจารณาความเป็นไปได้ในการระบุ 
คลื่ นความถี่ ย่ าน  upper mid-band ส าหรับ  IMT เ พ่ือ เตรี ยม 
ความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่เทคโนโลยี 6G ในอนาคต 
 
2. บริษัทเสนอให้ กสทช. จัดท ากรอบหลักการในการจัดท ากฎระเบียบ
ส าหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent transportation systems – 
ITS) ประกอบด้วยแนวทางในการใช้คลื่นความถี่ 5850 – 5925 MHz 

หน่วยงาน Qualcomm, Incorporated 
ช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

รับข้อคิดเห็นไว้ เป็นข้อมูลส าหรับประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการของส านักงาน กสทช. 
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2567 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 

ส าหรับ Connected Vehicle Technology เช่น Cellular Vehicle-
to-everything (C-V2X) ก า ร จั ด ท า ก ร อ บ ห ลั ก ก า ร จ ะ ส ร้ า ง 
ความชัดเจนในการก ากับดูแลกับผู้ที่สนใจ และท าให้เกิดแรงจูงใจใน 
การลงทุนเทคโนโลยีในประเทศ 
 

 


